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นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน 

ราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ  
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 

 

 

กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
๑. กระทู้ถาม ของ นายสุทิน  คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคม พรรคเพ่ือไทย 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ ตามที่ได้มีการอนุมัติพระราชก าหนดเงินกู้ รัฐบาลกู้แล้วเป็นจ านวนเท่าใด  
กู้จากที่ไหน มีเงื่อนไขอย่างไร และน าไปใช้อย่างไร การเยียวยาประชาชนได้ด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีโครงการ
เยียวยาต่อหรือไม่ อย่างไร และภายหลังจบการเยียวยาจะด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนต่ออย่างไร 

 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ จ านวนเงินกู้ ๑.๙ ล้านล้านบาท น ามาเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แบ่งเป็น จ านวน  
๑ ล้านล้านบาท ส าหรับช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ เลิกจ้าง SMEs และการควบคุม 
ดูแลโรค โดยเฉพาะในโรงพยาบาลต่าง ๆ จ านวน ๕.๕ แสนล้านบาท ส าหรับช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 
จ านวน ๔.๕ หมื่นล้านบาท ส าหรับเยียวยาการแพทย์และสาธารณสุข จ านวน ๔ แสนล้านบาท ส าหรับฟ้ืนฟู
เยียวยาเศรษฐกิจและสังคม ท าการกู้ไปแล้ว จ านวน ๓๔๔,๗๓๕ ล้านบาท และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
น าไปใช้จ่ายด าเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้ว จ านวน ๓๑๘,๗๖๑ ล้านบาท โดยการกู้เงินผ่านสถาบันการเงิน
ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) จากพันธบัตรรัฐบาล และจากพันธบัตรออมทรัพย์ มีรายละเอียด คือ ใน จ านวน 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

๕.๕ แสนล้านบาท ได้ช่วยเหลือคนตกงาน หรือเลิกจ้างชั่วคราว เกษตรกร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ และชดเชยให้กับลูกจ้างที่ไม่เข้าระเบียบประกันสังคมเนื่องจากท างานยังไม่ครบ ๖ เดือน โดยได้เบิกจ่าย
ไปแล้ว ๒.๙๔ แสนล้านบาท เงินส่วนที่เหลือจะน าไปช่วยเหลือผู้ตกหล่น ซึ่งขณะนี้ก าลังส ารวจรวบรวมอยู่  
ในจ านวน ๔.๕ หมื่นล้านบาท ส าหรับเยียวยาการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก าลังด าเนินการ
เพ่ือเพ่ิมปริมาณและจ านวนแพทย์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในจ านวน ๔ แสนล้านบาท ส าหรับฟ้ืนฟูเยียวยาเศรษฐกิจ 
และสังคม สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก าลังรวบรวมด าเนินการในโครงการต่าง ๆ และได้ส่งโครงการส่วนหนึ่ง
ไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งได้รับอนุมัติแล้วกว่า ๙ หมื่นล้านบาท เงินส่วนที่เหลือก าลังด าเนินการอยู่และจะเสร็จสิ้น
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
 กรณีเงินจ านวน ๙ แสนล้านบาท จะด าเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะแยกเป็น ๒ ส่วน  
คือ ส่วนแรก ๕ แสนล้านบาท น าไปสนับสนุน soft load ให้กู้ดอกเบี้ยต่ าแก่ SMEs ซึ่ง SMEs กู้ไปแล้ว ๑.๑๑ 
แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือให้กู้ไม่ได้เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกับธนาคารก าลังหารือ
วิธีการเพ่ือผ่อนปรนเงื่อนไขให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้ SMEs ด าเนินการต่อไปได้ และส่วนที่สอง  
๔ แสนล้านบาท น าไปช่วยตั๋วแลกเงินที่อยู่ในตลาดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ หากลูกค้าน าตั๋วมาข้ึนเงิน 
 การบริหารจัดการเงินกู้ ซึ่งยังมีเงินส่วนที่เหลืออยู่ แต่จะต้องส ารองเงินไว้เนื่องจากภัยโควิดยังไม่
จบสิ้นและยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  

๒. กระทู้ถาม ของ นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๑๕๑) 

๓. กระทู้ถาม ของ นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
 ประเด็นค าถาม คือ สาเหตุของปัญหาที่ท าให้การบินไทยเผชิญวิกฤติล้มละลายมาจากปัจจัยใด 
กระทรวงคมนาคมได้เข้าตรวจสอบอย่างไรหรือไม่ มีมาตรการดูแลพนักงานของการบินไทยที่ได้รับผลกระทบ
จากการที่ไม่สามารถบินได้อย่างไรหรือไม่ และในด้านการท่องเที่ยวมีนโยบายสร้างสนามบินเพ่ิมในเมืองรอง
หรือไม่ อย่างไร  

 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
 ประเด็นค าตอบ คือ กรณีการล้มละลายของการบินไทย ได้ตั้งคณะท างานขึ้น ๑ ชุด เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งได้ท าการตรวจสอบย้อนหลังพบสาเหตุว่า ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ รัฐบาลสมัยนั้น 
ได้เห็นชอบให้การบินไทยจัดซื้อเครื่องบิน A340-500 และ A340-600 รวม ๑๐ ล า เป็นเครื่องบินชนิด ๔ เครื่องยนต์  
ท าการบินระหว่างไทย-อเมริกา ผลการบินปรากฏว่าขาดทุนทุกเที่ยวบิน ๑.๒ หมื่นล้านบาท ต่อมาน ามาบินอีก 
๕๑ เส้นทาง ก็ยังขาดทุนอีก ๓.๙ หมื่นล้านบาท  ซ่ึงในการจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวรัฐบาลและผู้บริหารการบินไทย
ได้รับการทักท้วงจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้ว กรณีการฟ้ืนฟูและดูแลพนักงานการบินไทย ปัจจุบัน
แผนฟื้นฟูอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาล เจ้าหนี้รายใหญ่ตอบตกลงให้ความร่วมมือครบแล้ว และจะได้ขอความ



๓ 
 

ร่วมมือให้ลดเงินเดือนของพนักงาน ส่วนการปรับพนักงานออก ถ้าแผนฟ้ืนฟูเป็นไปตามแผนก็ไม่ต้องปรับ
พนักงานออก แต่ถ้าหากพบปัญหาก็ต้องปรับลดพนักงานออกและการปรับออกนั้นพนักงานจะต้องสมัครใจ  
ออกด้วย นอกจากนั้นยังปรับลดฝูงบินลงเหลือ ๖๐ ล าจาก ๑๒๐ ล า อีกด้วย กรณีด้านการท่องเที่ยว ได้จัดท า
โครงการ “เชื่อมโลก เชื่อมไทย เที่ยวเมืองรอง” ให้เที่ยวเมืองรอง ๕๓ เมือง และได้มีการด าเนินการเพ่ือก่อสร้าง 
สนามบินรองรับบ้างแล้ว เช่น ในจังหวัดพัทลุง  

 
กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมรับมือ โรคโควิด 19 ระบาดรอบสอง 
พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลจะฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ ๔ เปอร์เซ็นต์ จะมีวิธีการจัดการ
อย่างไรเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลทันทีที่ไม่ใช่การแจกเงินและมีการบริหารจัดการในระยะสั้นหรือระยะยาว
หรือไม่ อย่างไร และหากมีการระบาดรอบสองถ้าเกิดขึ้นภายหลังการผ่อนปรนตามมาตรการที่รัฐก าหนดให้  
จะมีแนวทางรับมือในเชิงปริมาณ (ด้านเศรษฐกิจ) เพ่ือหยุดการแพร่ระบาดรอบสองอย่างไร โดยไม่ท าให้เกิด
การหยุดหรือชะงักในเศรษฐกิจระบบฐานราก 

 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เศรษฐกิจไทยต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจโลก มีการส่งออกเกือบ ๑ ใน ๔ ของขนาด
เศรษฐกิจ สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลก การท่องเที่ยวของไทยลดลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นการ
ลดลงในภาคการขนส่ง ซึ่งประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สัดส่วนลดลงใกล้เคียงกับของไทย 
ประเทศมหาอ านาจก็ลดลงถึง ๒๑ เปอร์เซ็นต์เช่นกัน รัฐบาลได้ติดตามแก้ไขอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สถานการณ์โควิด รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ส าหรับการขับเคลื่อนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจต้องมีการเดินทางระหว่างประเทศ  
มีมาตรการ Travel Bubble (ค านิยามภาษาไทยคือ ระเบียงท่องเที่ยว หมายถึงการจับคู่ด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มประเทศที่มีความม่ันใจในความปลอดภัยของโรค COVID-19) โดยจัดการประชุมไม่เกิน ๑๐๐ คน ไม่มีการ
กักตัวแต่ให้มีการตรวจเชื้อ ๒ ครั้ง หรือการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ ซึ่งจะมีการเตรียมการด้านสถานที่
ฝึกซ้อมควบคู่กันไปกับการป้องกันการระบาดโรคโควิด  กรณีเศรษฐกิจฐานราก ในการเข้าถึงแหล่งทุน ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะมีการแก้ไขหลักเกณฑ์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ซึ่งจะน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ส่วนด้านเศรษฐกิจ ถ้ามีการระบาดรอบสองสถานการณ์จะหนักยิ่งกว่าเดิม การป้องกันจึงจะเดินควบคู่กับเศรษฐกิจ 
เช่น Travel Bubble เดินทางมารักษากับมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดที่ก าหนดให้เข้าได้ เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต 
ซึ่งในการด าเนินการนี้จะเดินหน้าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่สามารถตรวจหาเชื้อใน ๑ วัน ได้ ๑,๐๐๐ คน  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้เกิดเบี้ยบ านาญแห่งชาติ  
นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล  เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  



๔ 
 

 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีแนวทางในการรองรับสังคมผู้สูงอายุและจะมีการด าเนินการเกี่ยวกับ 
กองทุนบ านาญแห่งชาติที่ภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืนเสนออย่างไรหรือไม่  และกรณีที่มีสมาชิกได้เสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติบ านาญพ้ืนฐานถั่วหน้าจะด าเนินการต่อไปเมื่อไหร่ อย่างไร เพ่ือให้เกิดกองทุนบ านาญแห่งชาติ
และจะได้มีการตั้งงบประมาณไปดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การก าหนดให้มีเบี้ยบ านาญแห่งชาตินั้นเท่ากับการจ่ายเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ 
ทุกคนซึ่งปัจจุบันก็ได้ดูแลอยู่แล้วโดยจ่ายให้เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในอัตรา ๖๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
ส่วนการจะให้จ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน นั้น การด าเนินการต้องค่อยเป็นค่อยไปตามก าลังของ
งบประมาณแผ่นดินที่จะเอ้ืออ านวย แต่อย่างไรก็ตามมีมาตรการอื่นที่ช่วยผู้ท างานที่ก าลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุ เช่น 
กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม ซึ่งกองทุนเหล่านี้สามารถออมเงินได้ทุกคนเพ่ือใช้ในวัยเกษียณ 
กรณีร่างพระราชบัญญัติบ านาญพ้ืนฐานทั่วหน้าเป็นเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาด าเนินการต่อไป  
ส่วนรัฐบาลก็จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและทางอ้อมของผู้สูงอายุ 
เขาก็ได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่ และรัฐจะเดินหน้าเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หากมีงบประมาณ
เพียงพอก็จะไดน้ าไปจัดสรรเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุต่อไป 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเช้าชมอุทยาน
แห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ  

นายสาคร  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เนื่องจากรัฐมนตรี ติดราชการส าคัญ 
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการก่อสร้างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๑ – ๑๒.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน  หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
กระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามล าดับ คือ 

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงระบบคลองส่งน้ า (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ  
นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 



๕ 
 

 ประเด็นค าถาม คือ ระบบคลองน้ า (คลองไส้ไก่) เป็นระบบส่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่
ท าการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถระบายน้ าได้เนื่องจากมีสภาพช ารุดทรุดโทรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบคลองน้ า จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงระบบคลองส่งน้ าทุกพ้ืนที่อย่างไร และมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไข
ปัญหาการกักเก็บน้ าไว้ใช้หน้าแล้ง และปรับปรุงระบบนิเวศ อันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืนอย่างไร และ
ได้มีข้อสังเกตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทานประสานความร่วมมือกันในการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ระบบคลองน้ า (คลองไส้ไก่) เป็นระบบส่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่
ท าการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถระบายน้ าได้เนื่องจากมีสภาพช ารุดทรุดโทรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบคลองน้ า จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงระบบคลองส่งน้ าทุกพ้ืนที่อย่างไร และมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไข
ปัญหาการกักเก็บน้ าไว้ใช้หน้าแล้ง และปรับปรุงระบบนิเวศ อันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืนอย่างไร และ
ได้มีข้อสังเกตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทานประสานความร่วมมือกันในการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทข้ามชาติ  
นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ประเด็นค าถาม คือ ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือให้ลูกจ้างมีสิทธิประโยชน์และเป็นเงินส ารองเลี้ยงชีพในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า 
กระทรวงการคลังมีมาตรการในการออกกฎหมายบังคับให้บริษัทข้ามชาติในการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
อย่างไร และมีมาตรการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องดังกล่าวกับบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาประกอบการในประเทศไทย
หรือไม่ อย่างไร  

 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕ “กองทุน
จะมีข้ึนได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเป็นหลักประกัน 
แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้าง
จ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั้น ทั้งนี้ จะจัดตั้งเป็นกองทุนนายจ้างเดียวหรือ
กองทุนหลายนายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้” ดังนั้น การจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเป็นความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง และไม่มีกฎหมายบังคับให้บริษัทข้ามชาติจัดตั้งกองทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีความตั้งใจในการเสนอให้มีกฎหมายร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาต ิพ.ศ. .... เป็นการบังคับใช้มีการจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพโดยบังคับกับลูกจ้างรวมทั้งลูกจ้างในบริษัทข้ามชาติ 
ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น จัดท าสรุปการรับฟังความคิดเห็น รายงานวิเคราะห์
ผลกระทบแล้วด้วย 
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๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เก็บภาษีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีจะออกประกาศกระทรวงการคลังลงในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเป็นสินค้าต้องห้ามในการ
ส่งออกหรือในการน าเข้า 

นายอนุชา  น้อยวงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 ประเด็นค าถาม คือ จากกรณีราคาหนังโค กระบือ ตกต่ า เนื่องจากมีการน าเข้าส่งออก โดยได้รับ
การยกเว้นภาษี จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลังมีมาตรการในการแก้ไขการจัดเก็บภาษีการน าเข้าส่งออก
อย่างไร หรือสามารถก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือน าเข้า และมีมาตรการน าการ
จัดเก็บภาษีอย่างไร เพ่ือชดเชยในการที่สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมเสียไปเพราะโรงงานเหล่านี้ 

 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การยกเว้นภาษีน าเข้าส่งออกของหนังโค กระบือ เนื่องจากไทยได้ลงนามใน
ข้อตกลงในองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade  
Area : FTA) จึงไม่สามารถตั้งก าแพงภาษีในการน าเข้าได้ และควบคุมดูแลการน าเข้าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงพาณิชย์ และหากมีการน าเข้าเกินจ านวนที่ก าหนดไว้จะต้องจ่ายภาษีตามอัตราที่ก าหนดไว้ สาเหตุที่มี
การน าเข้าหนังสัตว์เนื่องจากหนังสัตว์ของต่างประเทศมีคุณภาพที่ดีกว่า เพราะมีการจ ากัดพ้ืนที่ในการเลี้ยง 
ส าหรับกรณีการจัดเก็บภาษีบุหรี่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากไทยได้เข้าร่วมท าข้อตกลงกับ WTO ว่าด้วยเรื่องของสุขอนามัย 
บุหรี่ท าลายสุขภาพ จึงมีมาตรการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ร้อยละ ๔๐ ส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น และผู้บริโภคลดลง ส่งผล
กระทบต่อประชาชน และกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ปลูกลดน้อยลงตามสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศ 
ส าหรับการน าเข้าหนังสัตว์มาฟอกในประเทศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในไทย ซึ่งการปล่อยน้ าเสียลงสู่
แหล่งน้ าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะรับข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลโรงงานฟอกหนัง 
และจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการน าเข้า ส่งออก รวมทั้งควบคุมคุณภาพหนังและมาตรการจัดเก็บภาษี 
เพ่ือให้หนังสัตว์ของไทยมีราคาสูงขึ้นต่อไป 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร  
นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างอาคารสูงจ านวนหลายโครงการ ส่งกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อาศัยในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้ง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง การจราจร 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง การสาธารณูปโภค เป็นต้น จึงขอเรียนถามว่า เป็นเพราะ
ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไร และ
ประชาชนจะได้รับสิทธิในการดูแลตนเองและครอบครัวอย่างไร และการพิจารณาผังเมืองใหญ่ จะมีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดท ากฎหมายผังเมืองหรือไม่ อย่างไร 

 นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การก่อสร้างอาคารสูงได้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายที่
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองสาธารณะ และควบคุมการด าเนินการให้มีความปลอดภัย มั่นคง นอกจากนี้ยังได้มี



๗ 
 

กฎกระทรวงที่ก าหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคาร โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติ การพิจารณา
ออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารเป็นการด าเนินการภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ปราศจากการใช้ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนก่อนการก่อสร้างอาคารจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA) และในขั้นตอนการก่อสร้างจะ
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการก่อสร้างว่าเป็นไปตามใบอนุญาตหรือไม่ หากพบว่าเจ้าของโครงการไม่ด าเนินการ
ตามข้ันตอนของกฎหมาย เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการควบคุมให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามใบอนุญาต กรณีการ
ก่อสร้างอาคารเกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถด าเนินการฟ้องร้องทาง
แพ่งได้ รวมทั้งการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส าหรับการก าหนดผังเมืองใหญ่ตามกฎหมายให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าร่างผังเมือง การจัดท าเอกสารแผนที่ติดประกาศ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
โดยเป็นหนังสือบอกรายละเอียด จากนั้นจะน าประเด็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมในการก าหนดผังเมือง 

 ๕. กระทู้ถาม เรื่อง “สร้างสนามกีฬารวมกลางแจ้ง จุด ลานกีฬา ประจ าอ าเภอสว่างแดนดิน” 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๑๗๐) 

๖. กระทู้ถาม เรื่อง การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 

 

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง 
และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน 
 

  

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  



๘ 
 

 

 

 
 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) จ านวน ๖ ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๒๒ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๒๔ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๒๕ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

 

 
 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น หากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นหลักเนื่องจากมีวินัยทางการคลังที่ดีมากและไม่ควรมีข้อความจะไม่รัฐประหารในการถวายสัตย์ปฏิญาณ 
หากมีการนิรโทษกรรมจะเป็นการให้ท้ายแก่ผู้กระท าผิดต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ การชี้น าเรื่องสถาบันหากหยิบยก
มานิรโทษกรรมจะก่อให้สังคมเกิดความแตกแยก ต้องมีการเตือนสติรัฐบาลหรือผู้น าประเทศที่จะมีต่อไปในอนาคต
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะเห็นได้จากที่ผ่านมาการรัฐประหารเกิดจากรัฐบาลทุจริตและประชาชนไม่ออกมา
ต่อต้านรัฐประหารเนื่องจากเอือมระอากับพฤติกรรมของเหล่าผู้น าประเทศ ความสามัคคีต้องมาจากผู้ใหญ่ใน
บ้านเมืองก่อนจึงจะให้ประชาชนเกิดความสามัคคี ต้องใจกว้างรับฟังความคิด เห็นทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม 
ผาสุกและปรองดอง และให้พิจารณาถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานานกว่า ๑๖ ปี หลายยุค
หลายสมัยซึ่งเม่ือทราบถึงรากเหง้าแล้วจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาตรงจุด มีความปรองดอง ขจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ 
เหล่านั้นให้สิ้นไป และเพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งอีก ควรจะต้องกระท า ดังนี้ ๑) ให้รัฐหลีกเลี่ยงการปะทะกับประชาชน 
๒) สื่อไม่ควรถือข้างฝ่ายใดและต้องระวังให้มากกับสังคมออนไลน์ ๓) สนับสนุนเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องเคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน ๔) จัดให้มีการพูดคุยกันภายใต้กรอบกฎหมาย ๕) การควบคุมฝูงชนต้องเจรจาและปฏิบัติตาม
กฎหมายสากลอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้อาวุธ ต้องฝึกฝนฝ่ายควบคุม ห้ามรัฐหนุนม็อบเพราะจะท าให้เกิดม็อบชนม็อบ  
 ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า ในการพิจารณาศึกษาได้เชิญผู้มีความคิดต่างทางการเมืองทุกกลุ่มตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมาให้ความ
คิดเห็น ซึ่งทุกกลุ่มต้องการร่วมมือกันแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองด้วยการปรองดองสมานฉันท์และได้ขออภัย

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  



๙ 
 

ต่อสังคมในสิ่งที่เกินเลยทั้งการพูดแลการกระท า คณะกรรมาธิการจึงได้ข้อสรุปตามข้อสังเกต ๙ ข้อ และหากรัฐ
รับไปปรับใช้จะสามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมและทันกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ 
 เมื่อสมาชิกอภิปรายครบแล้ว ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งรายงาน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด
หรือโรคติดต่อในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ในการพิจารณาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางภาวนา  อังคสิทธิ์ คณะท างาน 
จัดท าร่างรายงานการพิจารณาศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุมตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เช่น การติดเชื้อที่สนามมวยลุมพินี เหล่าผีน้อย 
คนที่กลับจากต่างประเทศที่ขาดการคัดกรอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องน ามาแก้ไขเชิงระบบต่อไปในอนาคตแต่ใน
รายงานกลับไม่มีการกล่าวถึงในเรื่องนี้ จุดอ่อนการคัดกรองและสืบสวนโรคอยู่ที่การจัดการซึ่งควรเน้นใน ๒ เรื่อง 
คือ ๑) จะหยุดการแพร่เชื้อจากนอกประเทศได้อย่างไร และ ๒) จะมีการจัดหาและจัดเตรียมวัคซีนรองรับและ
แผนการฉีดวัคซีนให้คนไทย ๖๖ ล้านคน อย่างไร กรณีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและการควบคุมราคา  
ซ่ึงมีนกรู้ทราบว่าจะประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยจึงเร่งการส่งออกก่อนที่รัฐจะประกาศ จึงควรศึกษา
ประเด็นเรื่องสิทธิประชาชนที่จะได้รับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ ในการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเมื่อรัฐประกาศว่าโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย รัฐควรจัดหาหน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชน กรณีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานของรัฐ มีแนวคิดที่จะสร้างกระจายไปทั่วประเทศ
หรือไม่ซึ่งประชาชนควรได้รับสิ่งดีเท่าเทียมกัน รวมทั้ง ชุด PPE รัฐต้องก าหนดมาตรฐานให้ผู้ผลิตให้ชัดเจนซึ่ง
ในตลาดมีราคาสูงมากแต่ไม่ได้มาตรฐาน ด้านวิธีการรักษาของไทย สามารถยกระดับได้หรือไม่เนื่องจากไทย 
มีความสามารถที่จะคิดค้นวิธีการรักษาได้ในระดับต้น ๆ ของโลก กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ของไทยได้รับการยกย่องจากท่ัวโลกว่าท างานประสบความส าเร็จดี แต่จะพบว่า อสม. ชนบทจะประสบ
ความส าเร็จมากกว่า อสม. ในเมืองอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลายด้าน คณะกรรมาธิการควรจะได้ศึกษา
ประเด็นการหาวิธีการช่วยเหลือให้ อสม. ในเมืองท างานให้ประสบความส าเร็จเช่นกัน  การไม่เข้มงวดกับการ
ตรวจสอบขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวและเจ้าหน้าที่ของไทยที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดต่อ และระบาดจนไม่สามารถควบคุมได้ และในพื้นที่ห่างไกล
หน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมควรต้องผนึกก าลังน าความช่วยเหลือเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือให้ชาวบ้านมีสุขภาพ 
ที่ดีและช่วยยับยั้งการติดเชื้อทั้งจากระดับล่างและระดับบน 
 ประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กรณีวัคซีน สถาบันวัคซีน
แห่งชาติและจุฬาลงกรณ์ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย CU Covid-19 ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติแยกงานเป็น ๓ ส่วน คือ 
๑) สนับสนุนหน่วยงานให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาพร้อมกับให้เงินทุน ๒) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
กรณีท่ีต่างประเทศสามารถคิดค้นวัคซีนได้ส าเร็จแต่ไม่เพียงพอใช้ทั่วโลกซึ่งจะท าให้ไทยมีโอกาสรับวัคซีนนั้นมา
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ผลิตได้ และ ๓) การจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ เพ่ือน ามาให้คนไทยและประชาชนทั่วโลก กรณี CU Covid-19  
มีการพัฒนาวิจัยเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ระยะทดลองก่อนทดสอบในมนุษย์ และข้ันตอนที่สอง ทดลอง
ทางคลินิกหรือทดสอบในมนุษย์ ปัจจุบันได้ด าเนินการในขั้นตอนแรกแล้ว โดยทดลองในลิงได้ผลว่าสามารถเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันโควิด ๑๙ ส่วนขั้นตอนที่สองนั้น จะสามารถทดสอบในมนุษย์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 
๒๕๖๓ โดยได้ท าการขอวัคซีนไปยังมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเพ่ือให้ท าการผลิตวัคซีน จ านวน ๑๐,๐๐๐ โดส 
เพ่ือน ามาทดสอบในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอวัคซีนน ากลับเข้ามาทดสอบ กรณีการผลิต
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อโควิด ๑๙ ต่าง ๆ ได้ขอให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ด าเนินการผลิต  
ในส่วนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้กระท าควบคู่กันไปโดยมอบให้สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน 
วิจัยต่าง ๆ ด าเนินการ นอกจากนี้ยังก าลังศึกษาเรื่องโรงงานผลิตยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งหากสามารถ
ด าเนินการผลิตได้ก็จะใช้โรงงานนี้เพื่อผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือต่อสู้กับโควิด ๑๙ ต่อไป 
 การสืบสวนสอบสวนโรค นอกจากจะสอบสวนโรคจากอาการเป็นไข้ ไอ หวัด น้ ามูก อุณหภูมิ 
หรือเดินทางมาจากแหล่งโรคแล้ว เมื่อมีการแสดงอาการเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องเน้นที่ผู้นั้นเคยสัมผัสติดต่อกับ  
ผู้ติดโควิด ๑๙ โดยตรงด้วย หากเกิดการระบาดมากขึ้น บุคคลที่คล้ายจะเจ็บป่วยมีอาการดังกล่าวก็สามารถ
ตรวจโรคได้ ซึ่งบัตรทองรองรับการใช้สิทธิรักษาและวินิจฉัยโรคโควิด ๑๙ และยังต้องมีการใช้หน้ากากอนามัย
อยู่เสมอเพ่ือป้องกันการติดต่อโควิด ๑๙ และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วย 
 การคัดกรองโรค หน่วยราชการที่เก่ียวข้องยังคงด าเนินการคัดกรองต่อไป โดย ๑) ตรวจคนป่วยที่
คาดว่าจะติดเชื้อจากคนที่มีอาการปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ ๒) ตรวจเชิงรุกในชุมชน เป็นการค้นหาคนเล็ดลอด
ที่อยู่ในชุมชนหรือคนต่างต่างด้าว และ ๓) ตรวจตามความต้องการ เช่น คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ต้องการ
ตรวจ และกรณคีนต่างด้าวได้เห็นควรให้นายจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการที่รัฐก าหนด  
 อาสาสมัครในเขตเมืองที่มีทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.) ด้วย ยังมีจ านวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ จึงควรต้องให้เพ่ิมจ านวนโดยให้น าจาก
บัญชี ๒ มาที่บัญชี ๑ ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ อสม. และ อสส. โดยได้มอบให้
กระทรวงสาธารณสุขรับไปด าเนินการแล้ว พร้อมกับให้พิจารณาการใช้ชื่อที่แตกต่างกันระหว่าง อสม. กับ อสส. 
ด้วย นอกจากนั้นกรรมาธิการยังได้เสนอแนะให้เพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ๕๐๐ บาท ต่อเนื่องกันไป และการท า
ประกันภัยกลุ่มเสี่ยงภัยให้กับ อสม. อีกด้วย 
 เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 ๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขต
และสมาชิกสภาเขต ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการ 
รูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า ฝ่ายที่เห็นด้วยให้มีสภาเขต ควรจัดตั้งสภาเขตและให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเขต (สข.) เนื่องจากเป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนเขาจะท างานเพ่ือประชาชน การได้มาของ สข. ควรเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งหมด ไม่ควรให้มี
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สัดส่วนมาจากการเลือกของผู้อ านวยการเขตหรือของประธานชุมชนในเขตนั้น  ๆ ควรให้อ านาจหน้าที่แก่ สข. 
ในการตรวจสอบถ่วงดุลเพราะเป็นตัวแทนใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มากกว่าผู้ อ่ืน ทราบปัญหาในพ้ืนที่ 
สามารถวางแผนแก้ปัญหา และจะท าให้การจัดสรรและตรวจสอบงบประมาณ เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
ลดการทุจริตได้ การแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์จะไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร 
หรือล่าช้า ถ้าเทียบกับการมี สข. จะได้รับการแก้ปัญหาที่รวดเร็วมากขึ้น  และยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่ใช่ชุมชนอีก
จ านวนมากที่มีปัญหาความเดือนร้อน ซึ่ง สข. จะมีบทบาทอย่างมากที่จะแก้ไขแก้ปัญหาเหล่านั้น ควรแก้ไข
จ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ก่อน เขตใดมีจ านวนประชากรต่ ากว่า ๑.๕ แสนต้องมี สก. ๑ คน 
และตรวจสอบจ านวนประชากรตามทะเบียนบ้านให้ละเอียดรอบคอบ กรณีความไม่ใส่ใจงบกลางของรัฐบาล
จากการที่ กทม. ขอจัดสรรไป ท าให้การปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคของ กทม.ชั้นในและ กทม.ชั้นนอก ไม่เป็นไป
ตามความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่และประโยชน์ในการใช้สอยของประชาชน เช่น ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ซึ่งประชาชน 
หันไปใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้ว กรณปีระชาคมเขต ไม่ควรมาจากการแต่งตั้งของผู้อ านวยการเขตเพ่ือไม่ให้ยึดโยง
อ านาจกัน ควรมาจากการเลือกในต าแหน่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ประธานโซน หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรให้มีประชาคมเขต
เนื่องจากจะท าให้ไม่มีการตรวจสอบการท างานของส านักงานเขต กรณีส านักงานเขต ควรแปรรูปให้มีการบริหาร
จากบุคคลผู้ที่ประชาชนเลือกตั้งไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม เพ่ือบริการประชาชนอย่างแท้จริง 

ฝ่ายไม่เห็นด้วยให้มีการจัดตั้งสภาเขตและสมาชิกสภาเขต กรณีบทบาทหน้าที่ของ สข. มีกลุ่มคน
กลุ่มอ่ืนสามารถเข้าท าหน้าที่แทนได้ เช่น สก. ประธานชุมชน หรือประชาชนอาจติดต่อตรงถึงผู้อ านวยการเขต 
หรือคณะท างานของ สก. หรือ ส.ส. ในพื้นที่ รวมถึงมีระบบออนไลน์ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง 
 ประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กรรมาธิการได้ศึกษาและ
เน้นการกระจายอ านาจให้กับประชาชนด้วยการเลือกตั้งกันเอง และยังได้ศึกษาเรื่องจังหวัดจัดการตนเองและ
การบริหารราชการรูปแบบพิเศษโดยศึกษาเรื่องที่มาเปรียบเทียบกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้าน กรณี
การปฏิรูปเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ทั้งระดับผู้ว่าราชการจังหวัด สก. สข. ขณะนี้กรรมาธิการได้ก าลังพิจารณาศึกษา 
และขอรับประเด็นที่เสนอให้มีการเลือกตั้ง ๒ ชั้นกล่าวคือ ระดับ กทม. และระดับนคร และประเด็นที่มาของ สข. 
เฉพาะให้มีการเลือกตั้ง รวมถึงพ้ืนที่ที่ยังไม่เป็นชุมชนด้วย นอกจากนั้น กรรมาธิการยังได้ปรับให้ที่มา สข. มาจาก
การเลือกตั้งและปรับอ านาจหน้าที่ให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น กรณีประชาคม หรือ กรรมการชุมชน เป็นงานซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาจากระบบนิเวศน์ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ลงไปส ารวจและท าความเข้าใจ พบปะประชาชน 
อดีต สข. ประธานและกรรมการชุมชนหลายแห่งส าเร็จ หลายแห่งเป็นแบบฝาก ๆ กันมา จึงเป็นที่มาของ สข. 
ที่ก าหนดให้มาจากการเลือกตั้งและเลือกตั้งกันเองบนพื้นฐานประชาธิปไตย หลักการกระจายอ านาจ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๗ นาฬิกา 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


